



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 90,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/เศรษฐกิจต่างประเทศ

วันที่: อังคาร 6 ตุลาคม 2563

ปีที่: 27

ฉบับที่: 6553

หน้า: 12(กลาง)

Col.Inch: 32.87 Ad Value: 27,939.50 PRValue (x3): 83,818.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บริษัทอาหารและซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ เรียกร้องอังกฤษคุมเข้มระเบียบคุ้มครองป่า

## บริษัทอาหารและซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ เรียกร้องอังกฤษคุมเข้มระเบียบคุ้มครองป่า

**รอยเตอร์ - ซูเปอร์มาร์เก็ต ผู้ผลิตอาหาร และเซ่นภัตตาคาร** ซึ่งได้รับแรงกดดันจากกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษจัดทำแผนการที่จะยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่าในเขตโซนร้อนเพื่อปลูกโกโก้ ปาล์ม น้ำมัน และถั่วเหลือง

หลังจากที่อุตสาหกรรมอาหารถูกตรวจสอบมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทในการผลักดันให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าในหลายประเทศ เช่น บราซิลและอินโดนีเซีย อังกฤษกำลังร่างกฎหมายที่จะบีบให้เข้มงวดในการควบคุมซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมอาหาร

ในหนังสือเปิดผนึก บริษัทใหญ่จำนวน 20 บริษัทระบุว่า ยินดีต่อแผนการของรัฐบาลที่จะร่างกฎหมายดังกล่าวโดยกล่าวว่า เป็น "การก้าวไปข้างหน้า" แต่ยังไม่เพียงพอที่จะยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่าและเรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหา

บริษัทที่ได้ลงนามเรียกร้องได้แก่ เทสโก้ มาร์ก แอนด์ สเปนเซอร์ MRW.L ของมอริสสันและ SBRV.L ของแซนส์เบอร์รี่

ยูนิลีเวอร์ เนสต์เล่ กรีนคอร์ กรุ๊ป แมคโดนัลด์ คอรัป และบริษัทปลัสต์วีกหลายแห่ง

อังกฤษได้เคลื่อนไหวเพื่อที่จะลงโทษทางกฎหมายแก่บริษัทที่พบว่าเกี่ยวข้องกับการทำลายป่าเพื่อพัฒนาแผนริเริ่มอุตสาหกรรมโดยสมัครใจ ซึ่งได้ถูกโจมตีอย่างกว้างขวางจากกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทเหล่านี้ กล่าวว่า อยากจะให้รัฐบาลสั่งให้ชัดเจนเพื่อที่จะตั้งกฎเกณฑ์มาตรฐาน แทนที่จะทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับแผนริเริ่ม

ตามกฎหมายที่มีการเสนอขึ้น บริษัทขนาดใหญ่จะต้องรายงานว่าพวกเขาได้สินค้าในเขตโซนร้อนมาอย่างไร และจะห้ามบริษัทใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการเกี่ยวเนื่องโดยผิดกฎหมายในประเทศต้นทาง

อย่างไรก็ดี บริษัทซูเปอร์มาร์เก็ตและอาหารที่ลงนามในจดหมายระบุว่าระเบียบที่เสนอใหม่มีช่องโหว่มาก เช่น เกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนา มักสามารถถางป่าเพื่อปลูกพืชผลส่งออกโดย

ไม่ผิดกฎหมายใด ๆ

บริษัทเหล่านี้ต้องการให้ระเบียบใหม่ของอังกฤษประยุกต์ใช้กับการตัดไม้ทำลายป่าทั้งหมด ไม่ใช่แต่ในกรณีที่มีการทำลายป่าโดยผิดกฎหมายเท่านั้น

นอกจากนี้บริษัทยังกังวลว่ากฎหมายที่เสนอมันจะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับบริษัทขนาดเล็กที่อาจจะนำเข้าสินค้าจำนวนมากจากภูมิภาคที่มีป่าที่มีความอ่อนไหว เช่น ยางพารา

โรบิน วิลเลอบี ผู้อำนวยการกลุ่มไม้ดี เฮิร์ธ กล่าวว่า กฎหมายที่มีการเสนอมันจะยอมให้มีการทำลายป่าในจุดสำคัญต่อไป เช่น ในอินโดนีเซียและบราซิล

ไซริน คอร์มอส ผู้อำนวยการบริหารของวายด์ เฮอริเทจ กล่าวว่า จำเป็นต้องยกเครื่องระเบียบในการบริหารจัดการป่าให้ครอบคลุมทั่วโลกมากขึ้น เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียป่าไม้ที่โตมานาน เพราะป่าเหล่านี้เป็นปราการในการต้านคาร์บอนที่จะชะลอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศได้

"จนถึงขณะนี้มีการให้สัญญาที่จะจัดการกับการตัดไม้ทำลายป่าเท่านั้น และจำเป็นต้องให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมกันต่อการยุติความเสื่อมโทรมของป่าไม้หลัก ๆ" คอร์มอส กล่าว ■





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# กนฺหุัน

Thun Hoon  
Circulation: 100,000  
Ad Rate: 800

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 6 ตุลาคม 2563

ปีที่: 17 ฉบับที่: 4087

Col.Inch: 74.02 Ad Value: 59,216

หัวข้อข่าว: STGTยอดทะลุกลางปี65 STAทางสะดวกทบสถิติ

หน้า: 1(กลาง), 2

PRValue (x3): 177,648

ศิลปิน: สีสี่

# STGTยอดทะลุกลางปี65 STAทางสะดวกทบสถิติ

**กนฺหุัน - สีสี่ - STA** ผลงานเตรียมทุบสถิติตลอดกาล รับ STGT เด่นอย่างแรง ออกเดอร์ถูงมือยาวถึงกลางปี 2565 แล้ว ขณะที่ราคายังทะยานไม่หยุด ไตรมาส 3 ราคาโดด 70% เปิดกลยุทธ์ขายสินค้าให้กลุ่มใช้งานจริงมีศักยภาพซื้อซ้ำ ซึ่ปมราคาติดลบบนเหตุเบอร์ 1 โลกขึ้นราคาต่อเนื่อง ฟากโบรกสองกำไร STA ครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้น 2 เท่า เคาะราคาเป้าหมายที่ 45.50 บาท ลุ้นแม่กระซวกเหมือนลูก → → → **อ่านหน้า 2**

## STGT (ต่อจากหน้า 1)

นายวิรัชทิธิ ลิขิตเจริญกุล กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA เปิดเผยว่า ผลงานของบริษัทในปีนี้มีโอกาสโดดเด่นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากธุรกิจถูงมือยางภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ศรีตรังโกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ซึ่ง STA ถือหุ้นอยู่ 56% โดยปัจจุบันถูงมือยางกำลังเป็นที่ต้องการและสามารถปรับราคาขายขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน STGT มีออเดอร์ล่องหน้าไปจนถึงกลางปี 2565 แล้ว กำลังการผลิตต่อเนื่องและยังมีลูกค้าติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลยุทธ์ในการคัดเลือกลูกค้าของบริษัทขณะนี้สามารถเน้นไปที่พันธมิตรและสามารถสั่งซื้อระยะยาวกับบริษัทได้ โดยล่าสุดมีเป็นแบรนดซ์ขนาดใหญ่ เช่น ร้านเมซอน ร้านยูนิโคล่ กลุ่มห้างสรรพสินค้าในยุโรป กลุ่มโรงแรม ซึ่งมีศักยภาพในการซื้อซ้ำ ทุกรูปแบบ กลุ่มโรงพยาบาลยัง

เป็นกลุ่มใหญ่ของบริษัทอยู่ในสัดส่วนราว 80%

“ตอนนี้มีความต้องการมากจริงๆ ออเดอร์จากวันนีไปถึงกลางปี 2565 แล้ว โดยบริษัทจะลือกออเดอร์เท่านั้น แต่ยังไม่ลือกราคา ซึ่งราคาขายจะเป็นไปตามตลาดที่เบอร์ 1 ของโลกได้ประกาศ ที่ผ่านมาก็ได้มีการใช้กลยุทธ์ในการขายเน้นกลุ่มที่มีศักยภาพในการซื้อซ้ำ ไม่ใช่แค่เทรดเดอร์ที่จะซื้อครั้งเดียวจบ เพราะจากนี้ต่อไปทุกอย่างจะคั่นขึ้นกับการใช้ถูงมือยาง นอกจากนี้ก็ยังมีตลาดอินเดีย อเมริกาใต้ ที่มีศักยภาพมากและเป็นนิวนอร์มอล”

### ● Q3

ส่วนราคาขายถูงมือยางก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน จากการที่ผู้ผลิตถูงมือยางเบอร์ 1 ของโลกได้ประกาศเพิ่มราคาเดือนละ 15% ส่งผลให้ราคาถูงมือที่ปกติอยู่ในระดับขึ้นละ 0.60 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิน 1 บาทแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ส่งผลให้ช่วงไตรมาส 3 บริษัทมีราคาขายถูงมือยางปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าไตรมาส 2 ถึง 70% และคาดว่าช่วงไตรมาส 4/2563 นี้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 12% ต่อเนื่องจากไตรมาส 3/2563 ส่วนปีหน้าคาดว่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นราวเดือนละ 5%

นายวิรัชทิธิ ประเมินสถานการณ์ราคาถูงมือยางว่า มีแนวโน้มยังอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเนื่องจาก ผู้ผลิตถูงมือยางเบอร์ 1 ของโลกที่มีอิทธิพลด้านราคา ได้กลับทิศจากเดิมเป็นผู้ดัมพ์ราคา แต่ปัจจุบันปรับเพิ่มราคาขาย ทำให้รายอื่นต้องขายราคาสูงตามไปด้วย และกว่ากำลังการผลิตใหม่ที่จ่อออกมานั้น จะต้องใช้เวลาสร้างเครื่องจักรถึง 2 ปี ส่วนผู้ที่จะเข้ามาใหม่ก็ยาก

เพราะจะต้องต่อคิวในการสร้างเครื่องจักรจากผู้เสนอรายใหญ่ซึ่งกลุ่มมาเลเซียมีความถนัดด้านนี้ ส่วนเครื่องจักรของ STGT บริษัทสามารถสร้างเองได้ ส่วนกรณีเงินจะเพิ่มกำลังการผลิตนั้นก็ยังคงตรวจสอบด้านมาตรฐานของอาหารและยา เพราะปัจจุบันถูงมือยางของจีนนั้นเป็นถูงมือยางไวโนลเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่สามารถใช้ในการแพทย์ได้ จากการประเมินความต้องการที่จะเป็นปกติ เชื่อว่าระยะยาวราคาถูงมือยางจะไม่ต่ำกว่า 0.90 บาทต่อชิ้น

ทั้งนี้บริษัทเดินหน้าในการขยายกำลังการผลิตต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งรายใหญ่ของโลกได้ โดยปัจจุบันกำลังการผลิตของบริษัทอยู่ที่ 3.3 หมื่นล้านชิ้นต่อปี คาดว่าปีหน้าจะเพิ่มเป็น 3.7 หมื่นล้านชิ้นต่อปี และจะเพิ่มเป็น 5 หมื่นล้านชิ้นปี 2567 เป็น 7 หมื่นล้านชิ้นต่อปีใน 2571 และประมาณ 1 แสนล้านชิ้นต่อปีในปี 2575 ซึ่งการขยายกำลังการผลิตเป็นไปตามทิศทางที่เพิ่ม และจะช่วยประหยัดต้นทุนต่อขนาด ขณะเดียวกันบริษัทยังมีจุดเด่นด้านต้นทุนวัตถุดิบน้ำยางชั้นด้วย ซึ่งบริษัทในมาเลเซียก็มีการซื้อน้ำยางที่ไทยด้วย

### ● ยอดขายยางโดดเด่น

สำหรับแนวโน้มธุรกิจขณะนี้เติบโตดีต่อเนื่องจากยางธรรมชาติ (Natural Rubber: NR) มียอดขายฟื้นตัวขึ้น จากความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากธุรกิจยางล้อรถยนต์ในจีน เพราะปัจจุบันก็มีความต้องการใช้งานรถยนต์เพิ่มขึ้นจากผู้บริโภคที่ไม่ต้องการใช้รถยนต์สาธารณะหันมาใช้ยานยนต์ส่วนตัว รวมไปถึงยังชีพหลายสินค้าให้แก่บริษัทในเครือเพื่อผลิตถูงมือยาง

อย่างไรก็ดีผลประโยชน์ของกลุ่ม STA





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# กันหุน

Thun Hoon  
Circulation: 100,000  
Ad Rate: 800

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 6 ตุลาคม 2563

ปีที่: 17 ฉบับที่: 4087

Col.Inch: 74.02 Ad Value: 59,216

หัวข้อข่าว: STGT ยอดทะลุกลางปี 65 STA ทางสะดวกทุบสถิติ

หน้า: 1(กลาง), 2

PR Value (x3): 177,648

ศิลป์: สีสี่

ยังมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริษัทลูกอย่าง STGT ที่สร้างผลกำไรที่ดีในปีนี้ รวมไปถึงต้นทุนการทำธุรกิจที่ถูกกว่าคู่แข่งทุกรายในประเทศไทย และสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพียง 0.6 เท่า ทำให้บริษัทมีศักยภาพในการทำธุรกิจ และมีศักยภาพในการจ่ายปันผลที่ดีต่อเนื่อง

โดยนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทจะอยู่ที่ 30% แต่ปกติแล้วจะมีการจ่ายปันผลที่ 50% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ส่วน STGT ก็มีนโยบายการจ่ายปันผลที่ 30% ขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 3/2563 คาดว่าจะประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

### ● STA ราคายัง Laggard

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า STA แนวโน้มกำไรสดใสในช่วงครึ่งปีหลังปี 2563 โดยได้รับแรงหนุนจากราคาขายเฉลี่ยของธุรกิจถุงมือยางที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ปริมาณการขายภายใต้สัญญาระยะยาวที่มีราคาขายเฉลี่ยที่ต่ำส่วนใหญ่ได้รับรู้ในไตรมาส 2/2563 แล้ว คิดว่ากำไรสุทธิในช่วงครึ่งปีหลังปี 2563 จะเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า จากกำไรในช่วงครึ่งปีแรก 2563 และยังคงทำจุดสูงสุดใหม่ในไตรมาส 3/2563 และทำจุดสูงสุดสำหรับปีในไตรมาส 4/2563 ทั้งนี้ปรับการคาดการณ์กำไรสุทธิสำหรับปี 2563-2566 ขึ้น 8-33% จากราคาขายเฉลี่ยถุงมือยางที่เพิ่มขึ้น และกำลังการผลิตถุงมือยางที่สูง คงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมายที่ 45.50 บาท

นายธีรวุฒิ กานต์นิภากุล ผู้อำนวยการ Equity Derivative บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ราคาหุ้น STA ยังคง Laggard จาก STGT ค่อนข้างมาก และมีโอกาสเบรคไต่ที่ 32.75 บาท ตาม STGT จึงแนะนำให้ซื้อ STA แนวรับ 27.25-28.25 บาท เพื่อลุ้นโอกาสเบรค 32.75 บาท โดยมีจุด Stop Loss ที่ 27.00 บาท ทั้งนี้ราคา STA เคยขึ้นไปสูงสุดเป็นตลอดกาลที่ 39.74 บาท เมื่อ 12 มกราคม 2554 ซึ่งขณะนั้นบริษัทมีผลประกอบการในปี 2553 ที่ระดับ 3.8 พันล้านบาท ขณะที่ครึ่งปีแรก 2563 บริษัทมีกำไรแล้ว 1,947 ล้านบาท 🍀



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**เดลินิวส์**  
กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 6 ตุลาคม 2563

ปีที่: - ฉบับที่: 25926

หน้า: 9(บนขวา)

Col.Inch: 8.09 Ad Value: 16,989

PRValue (x3): 50,967

คลิป: 555

คอลัมน์: ข่าวสั้นทั่วไทย: มอบสนามเด็กเล่นจากยางพารา



○ **มอบสนามเด็กเล่นจากยางพารา**

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายประพันธ์ บุญเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นประธานมอบสนามเด็กเล่นจากยางพารา แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน และศูนย์ยางพาราเพื่อฝึกช่วยการฟื้นคืนชีพ (CPR) อุปกรณ์ฝึกสอนการเข็บบแผลที่ผลิตจากยางพารา แก่โรงพยาบาลสันติสุข ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมของ กยท. เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม และหวัง

เพิ่มมูลค่าให้ยางพารา โดยมีนายรุ่งเรือง ลุ่งบ้าน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคเหนือ และจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรม.





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ข่าวสด**  
กรอบบ่าย

Khao Sod (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 6 ตุลาคม 2563

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10905

หน้า: 6(ขวา)

Col.Inch: 28.61 Ad Value: 31,471

PRValue (x3): 94,413

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ผลสำรวจประช.ภาคใต้-ความเชื่อมั่น

# ผลสำรวจประช.ภาคใต้-ความเชื่อมั่น

## ลดลงต่อเนื่อง-แก้ศก.ล้มเหลว

สงขลา - ศศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิตทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้ 420 ตัวอย่าง ด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่าในเดือนกันยายน ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม จากราคายางพาราปรับตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี 2 เดือน ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ปรับตัวสูงขึ้นที่ราคา 60.50 บาทต่อกิโลกรัม ราคายางมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะความต้องการของตลาดโลกและประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น หลังเริ่มฟื้นฟูประเทศ ทำให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมกระเตื้องขึ้น

อีกทั้งผู้บริโภคในจีนยังมีพฤติกรรมการหันมาใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแทนรถโดยสารสาธารณะ เป็นผลให้ล้อยางจำหน่ายได้เพิ่มขึ้น ปีจ้จยเหล่านี้เป็นผลให้ราคายางพาราในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น ที่ผ่านมามีวันที่ 4-7 กันยายน เป็นวันหยุดยาวทำให้การท่องเที่ยวประชาชนภาคใต้เพิ่มขึ้น

ประมาณ 20% โดยส่วนใหญ่ใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ช่วยลดต้นทุนในการท่องเที่ยวของประชาชน ในช่วงวันหยุดส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น กระจายไปสู่ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว และภาคธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวต้องการให้ภาครัฐกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง

“ดัชนีความเชื่อมั่นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนม.ค.-ก.ย.และไม่มีที่ท่าว่าจะดีขึ้น คือ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นจุดอ่อนของรัฐบาล หลังจากทีมเศรษฐกิจนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และกลุ่ม 4 กุมภาพันธ์ 4 กุมภาพันธ์ ออกไป ประชาชนมองว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังคนใหม่ จะอยู่ได้ยาวต้องเป็นนักประสานสิบทิศ ผูกมิตรกับทุกฝ่าย กระจายผลประโยชน์ให้เหมาะสม ประชาชนภาคใต้ฝากถามนายกฯว่าหากยังมีนักการเมืองที่เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ เมื่อไรเศรษฐกิจไทยถึงจะดีขึ้น”





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**มติชน**  
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 6 ตุลาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15549

หน้า: 1(ซ้าย)

Col.Inch: 13.45 Ad Value: 20,847.50 PRValue (x3): 62,542.50

คลิป: สี่สี่

ภาพข่าว: โข้วผลิต



**โข้วผลิต** - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีและสหกรณ์ และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยแทนที่อย่างลงมือหลอมผลิตกรวยยาง และมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ให้แก่เกษตรกรที่ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ อ.เซกา จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**มติชน**  
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 6 ตุลาคม 2563

ปีที่: 43 ฉบับที่: 15549

Col.Inch: 12.91 Ad Value: 14,201

หัวข้อข่าว: 'ธรรมนัส-นฤมล'เยี่ยมรง.ยาง

หน้า: 7(บน)

PRValue (x3): 42,603

ศิลปิน: ชาว-ดำ

## 'ธรรมนัส-นฤมล'เยี่ยมรง.ยาง

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางตรวจเยี่ยมโรงงานยางพารา เพื่อให้กำลังใจเกษตรกรชาวสวนยาง และสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ที่เริ่มผลิตกรวยยางพารา เพื่อจำหน่ายให้หน่วยงานราชการและเอกชนนำไปใช้วางกรวยตามถนนป้องกันอุบัติเหตุ และเสาะหาลักลายนำทางแทนหลักเดิมที่ทำด้วยปูนซีเมนต์ เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตขณะรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เสียหลักชนเสาข้างทางที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ โดยมีนายกรกต อัครวงค์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ประชาชนจำนวนมากให้การต้อนรับ โดย ร.อ.ธรรมนัส และนางนฤมล เดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงเข้าหลอมผลิตกรวยยาง และเสาะหาลักลายนำทาง ก่อนทำพิธีมอบเอกสารสิทธิมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) แก่เกษตรกรผู้มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐในพื้นที่อำเภอเซกา 150 ราย 178 แปลง เนื้อที่กว่า 1,010,000 ไร่ จากนั้นมอบป้ายผู้ทำคุณประโยชน์ให้กระทรวงแรงงานแก่ผู้อาสาสมัครแรงงานจังหวัดบึงกาฬ





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**  
กรอบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 1,100

**Section:** First Section/ข่าวเศรษฐกิจ

**วันที่:** อังคาร 6 ตุลาคม 2563

**ปีที่:** 71 **ฉบับที่:** 22904

**Col.Inch:** 11.29 **Ad Value:** 12,419

**ภาพข่าว:** ขายยางออนไลน์

**หน้า:** 11(บน)

**PRValue (x3):** 37,257

**คลิป:** ชาว-ดำ



**ขายยางออนไลน์ :** จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาทางธุรกิจออนไลน์สินค้า ยางพาราและผลิตภัณฑ์ โดยมี บุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ สมเด็จพระสุเมธราช อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ สุขทัสน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการ กยท. เข้าร่วมด้วย ที่กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันก่อน.





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thansettakij.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 6 ตุลาคม 2563 เวลา 07:54

หัวข้อข่าว: ถุงมือยางไนไตรโลก ขาดตลาด

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000



อสังหาริมทรัพย์ การเงิน - ตลาดทุน เศรษฐกิจมหภาค ▾ Columnist Politics World

## ถุงมือยางไนไตรโลก ขาดตลาด

05 Oct 2020 19:15 น.

149  
Shares



อ่าน 565 ครั้ง



ทั่วโลกติดเชื้อโควิด วันละ 3 แสนคน “อุทัย-ชัยพจน์” เผยถุงมือยางไนไตรโลกขาดแคลน-ราคาแพง ได้จังหวะ”ถุงมือยางธรรมชาติ” เสียบแทนที่ เผยราคาถูกกว่า แต่มีจุดอ่อนราคา ยางผันผวน -แพ้โปรตีน จัดงานวิจัยล้างทัศนคติใหม่



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thansettakij.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 6 ตุลาคม 2563 เวลา 07:54

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: ถูงมือยางไนไตรโลก ขาดตลาด



ชัยพจน์ เรืองวรรณวัฒนา

นายชัยพจน์ เรืองวรรณวัฒนา นายสมาคมน้ำยางชั้นไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ถูงมือยางไนไตรโลกขาดแคลนจริง หลังจากความต้องการสั่งซื้อและใช้ถูงมือยางจากสหรัฐอเมริกา และยุโรป พุ่งสูงขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว ซึ่งเกินกว่ากำลังการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างมาก ก็เป็นโอกาส**ถูงมือยางธรรมชาติ** ที่จะสามารถใช้ทดแทนได้ และมีความยืดหยุ่นดีกว่าด้วยซ้ำไป ราคาที่ถูกกว่า ขณะที่ถูงมือยางไนไตรราคาแพงขึ้นด้วย และวัตถุดิบก็ขาด จึงเป็นโอกาสของถูงมือยางธรรมชาติหากมีออร์เดอร์กลับมาที่ประเทศไทย ก็จะทำให้ราคาน้ำยางสดกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง





"สาเหตุที่ถุงมือยางไนไตรได้รับความนิยมมากกว่าถุงมือยางธรรมชาติ เพราะมีการอ้างเรื่องของโปรตีน จะมีคนแพ้ในยางธรรมชาติ หลายปีที่ผ่านมาจะโดนอ้างเรื่องนี้เป็นลำดับ ต่อมาจะมาอ้างว่าราคายางธรรมชาติขึ้นลงเร็วเกินไป แต่ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ยางสังเคราะห์สวิงมากกว่ายางธรรมชาติอีก แต่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นควรจะมิจงานวิจัยลบล้าง "การแพ้โปรตีน" เพื่อเรียกความเชื่อมั่นเปลี่ยนทัศนคติให้คนกลับมาใช้เพิ่มขึ้น ได้ข่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กำลังศึกษาอยู่ในเรื่องดังกล่าวนี้"

อย่างไรก็ดีในขณะนี้ตรงกับวันชาติจีนจะไม่มีการซื้อขายยาง และประกอบกับในประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง จึงทำให้น้ำยางสดยังยืนแข็งอยู่ ราคาน้ำยางสด ปรับขึ้นมาใกล้เคียงกับราคายางแผ่นรมควันแล้ว ประมาณ 51 บาท/กก. ขณะที่ราคายางแผ่นรมควัน ราคาอยู่ที่ 56.49 บาท/กก.



อุทัย สอนหลักทรัพย์

สอดคล้องกับ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยท.) กล่าวว่า ปัจจุบันโดยเฉลี่ยทั่วโลก ติดเชื้อโควิด-19 วันละ 3 แสนคน ราคากุ้งมือยางไนไตรราคา 247บาท/กล่อง/100ชิ้น ราคากุ้งมือยางLatexใช้ดีส์ (ถุงมือยางธรรมชาติ) ราคา180บาท/กล่องต่อ100ชิ้น ราคาจะต่างกัน 67บาท/กล่อง ดังนั้นการแพ้โปรตีนที่คนผิวหนังมีแพ้ เพียง 1 ในล้านคน จะสามารถหักล้างได้ เพราะคนจะกลัวติดเชื้อไวรัสโควิดมากกว่ากลัวแพ้โปรตีน ประกอบกับประเทศไทย จัดเป็นประเทศเหมาะการลงทุนมากที่สุดในอันดับ1 ของโลก ดังนั้นจึงอยากจะทำให้ประเทศไทยเปิดประเทศเชิญชวนนักลงทุนจากทั่วโลกมาลงทุนในพื้นที่อีอีซีผลิตถุงมือยางให้มากขึ้น หากมีนโยบายอย่างนี้โอกาสที่จะเห็นราคาน้ำยางสด 60 บาท/กก. อย่างแน่นอน



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thansettakij.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 6 ตุลาคม 2563 เวลา 07:54

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: ถู่มือยางไนไตรโลก ขาดตลาด

TRUE-H 4G 08:30 100%

worldometers.info

| #  | Country/Other      | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/1M pop | Deaths/1M pop | Total Tests | Tests/1M pop | Population    |
|----|--------------------|-------------|-----------|--------------|------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 1  | USA                | 7,600,846   | +48,925   | 214,277      | +758       | 4,818,509       | 2,568,060    | 14,179            | 22,928           | 646           | 110,526,283 | 333,407      | 331,505,144   |
| 2  | India              | 6,547,413   | +75,479   | 101,812      | +837       | 5,506,732       | 938,869      | 8,944             | 4,733            | 74            | 77,850,403  | 56,271       | 1,383,493,334 |
| 3  | Brazil             | 4,906,833   | +24,602   | 146,011      | +580       | 4,248,574       | 512,248      | 8,318             | 23,042           | 686           | 17,900,000  | 84,057       | 212,949,768   |
| 4  | Russia             | 1,204,502   | +9,859    | 21,251       | +174       | 975,859         | 207,392      | 2,300             | 8,253            | 146           | 47,247,274  | 323,721      | 145,950,806   |
| 5  | Colombia           | 848,147     | +6,616    | 26,556       | +158       | 757,801         | 63,790       | 2,220             | 16,623           | 520           | 3,861,628   | 75,685       | 51,022,157    |
| 6  | Peru               | 824,985     | +3,421    | 32,665       | +56        | 700,868         | 91,452       | 1,311             | 24,932           | 987           | 3,939,873   | 119,069      | 33,089,123    |
| 7  | Spain              | 810,807     |           | 32,086       |            | N/A             | N/A          | 1,566             | 17,340           | 686           | 12,723,989  | 272,116      | 46,759,508    |
| 8  | Argentina          | 790,818     | +11,129   | 20,795       | +196       | 626,114         | 143,909      | 3,820             | 17,456           | 459           | 2,051,037   | 45,274       | 45,302,542    |
| 9  | Mexico             | 753,090     | +4,775    | 78,492       | +414       | 541,518         | 133,080      | 2,522             | 5,825            | 607           | 1,983,157   | 15,340       | 129,280,692   |
| 10 | South Africa       | 679,716     | +1,883    | 16,938       | +29        | 612,763         | 50,015       | 539               | 11,424           | 285           | 4,251,513   | 71,454       | 59,500,056    |
| 11 | France             | 606,625     | +16,972   | 32,198       | +48        | 97,778          | 476,649      | 1,276             | 9,288            | 493           | 11,174,392  | 171,095      | 65,311,128    |
| 12 | UK                 | 480,017     | +7,070    | 42,317       | +49        | N/A             | N/A          | 368               | 7,061            | 623           | 25,048,460  | 368,477      | 67,978,425    |
| 13 | Chile              | 468,471     | +1,881    | 12,919       | +52        | 440,881         | 14,671       | 849               | 24,452           | 674           | 3,430,220   | 179,044      | 19,158,488    |
| 14 | Iran               | 468,119     | +3,523    | 26,746       | +179       | 387,675         | 53,698       | 4,127             | 5,555            | 317           | 4,095,161   | 48,597       | 84,267,984    |
| 15 | Iraq               | 375,931     | +3,672    | 9,347        | +48        | 303,665         | 62,919       | 538               | 9,294            | 231           | 2,330,386   | 57,612       | 40,449,405    |
| 16 | Bangladesh         | 367,565     | +1,182    | 5,325        | +20        | 280,069         | 82,171       |                   | 2,226            | 32            | 1,979,805   | 11,991       | 165,111,213   |
| 17 | Saudi Arabia       | 335,997     | +419      | 4,850        | +27        | 320,974         | 10,173       | 954               | 9,613            | 139           | 6,638,679   | 189,938      | 34,951,895    |
| 18 | Turkey             | 323,014     | +1,502    | 8,384        | +59        | 283,868         | 30,762       | 1,470             | 3,819            | 99            | 10,711,883  | 126,660      | 84,572,067    |
| 19 | Italy              | 322,751     | +2,844    | 35,968       | +27        | 231,217         | 55,566       | 297               | 5,340            | 595           | 11,691,391  | 193,443      | 60,438,534    |
| 20 | Philippines        | 319,330     | +2,674    | 5,678        | +62        | 255,046         | 58,606       | 1,758             | 2,904            | 52            | 3,837,101   | 34,897       | 109,953,871   |
| 21 | Pakistan           | 313,984     | +553      | 6,507        | +6         | 298,593         | 8,884        | 511               | 1,414            | 29            | 3,615,244   | 16,287       | 221,976,672   |
| 22 | Germany            | 300,028     | +1,665    | 9,597        | +1         | 260,800         | 29,631       | 373               | 3,578            | 114           | 16,999,253  | 202,725      | 83,853,604    |
| 23 | Indonesia          | 299,506     | +4,007    | 11,055       | +63        | 225,052         | 63,399       |                   | 1,092            | 40            | 3,451,398   | 12,584       | 274,266,435   |
| 24 | Israel             | 264,443     | +5,523    | 1,682        | +49        | 191,251         | 71,510       | 840               | 28,751           | 183           | 3,684,411   | 400,584      | 9,197,590     |
| 25 | Ukraine            | 222,322     | +4,661    | 4,353        | +92        | 98,737          | 119,232      | 177               | 5,092            | 100           | 2,308,415   | 52,867       | 43,864,440    |
| 26 | Canada             | 164,471     | +1,812    | 9,462        | +53        | 138,867         | 16,142       | 126               | 4,348            | 250           | 7,563,615   | 199,951      | 37,827,405    |
| 27 | Ecuador            | 140,351     | +817      | 11,597       | +102       | 112,296         | 16,458       | 366               | 7,924            | 655           | 451,098     | 25,469       | 17,711,304    |
| 28 | Bolivia            | 136,219     | +503      | 8,045        | +44        | 96,654          | 31,520       | 71                | 11,629           | 687           | 305,112     | 26,047       | 11,713,696    |
| 29 | Romania            | 134,065     | +2,064    | 4,947        | +32        | 107,058         | 22,060       | 583               | 6,981            | 258           | 2,496,439   | 129,997      | 19,203,798    |
| 30 | Netherlands        | 131,889     | +3,967    | 6,449        | +21        | N/A             | N/A          | 170               | 7,693            | 376           | 2,449,577   | 142,876      | 17,144,746    |
| 31 | Morocco            | 131,228     | +2,663    | 2,293        | +30        | 108,687         | 20,248       | 440               | 3,545            | 62            | 2,689,136   | 72,635       | 37,022,670    |
| 32 | Qatar              | 126,339     | +175      | 216          | +1         | 123,302         | 2,821        | 58                | 44,996           | 77            | 791,424     | 281,866      | 2,807,805     |
| 33 | Belgium            | 124,234     | +3,175    | 10,037       | +14        | 19,521          | 94,676       | 156               | 10,707           | 865           | 3,326,787   | 286,725      | 11,602,714    |
| 34 | Panama             | 114,653     | +691      | 2,414        | +8         | 91,195          | 21,044       | 112               | 26,466           | 557           | 499,050     | 115,199      | 4,332,053     |
| 35 | Dominican Republic | 113,926     | +576      | 2,128        | +11        | 89,635          | 22,163       | 178               | 10,475           | 196           | 488,732     | 44,937       | 10,875,874    |





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thansettakij.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 6 ตุลาคม 2563 เวลา 07:54

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: ถู่มือยางไนโตรโลก ขาดตลาด

|    |            |         |        |       |     |         |        |     |        |     |             |           |               |
|----|------------|---------|--------|-------|-----|---------|--------|-----|--------|-----|-------------|-----------|---------------|
| 36 | Kazakhstan | 108,106 | +62    | 1,725 |     | 103,110 | 3,271  | 221 | 5,740  | 92  | 2,964,281   | 157,388   | 18,834,250    |
| 37 | Kuwait     | 106,458 | +371   | 620   | +8  | 98,435  | 7,403  | 129 | 24,835 | 145 | 755,765     | 176,306   | 4,286,672     |
| 38 | Egypt      | 103,575 | +109   | 5,970 | +14 | 97,274  | 331    | 41  | 1,007  | 58  | 135,000     | 1,313     | 102,822,853   |
| 39 | Oman       | 98,585  |        | 935   |     | 88,528  | 9,122  | 190 | 19,183 | 182 | 376,700     | 73,301    | 5,139,093     |
| 40 | Poland     | 98,140  | +2,367 | 2,604 | +34 | 72,209  | 23,327 | 179 | 2,594  | 69  | 3,390,790   | 89,619    | 37,835,758    |
| 41 | UAE        | 97,760  | +1,231 | 426   | +2  | 87,122  | 10,212 |     | 9,854  | 43  | 10,023,959  | 1,010,377 | 9,921,012     |
| 42 | Sweden     | 94,283  |        | 5,895 |     | N/A     | N/A    | 20  | 9,321  | 583 | 1,661,484   | 164,250   | 10,115,558    |
| 43 | Guatemala  | 93,748  | +658   | 3,285 | +18 | 82,040  | 8,423  | 5   | 5,208  | 183 | 336,546     | 18,698    | 17,999,491    |
| 44 | China      | 85,434  | +10    | 4,634 |     | 80,611  | 189    | 2   | 59     | 3   | 160,000,000 | 111,163   | 1,439,323,776 |
| 45 | Japan      | 84,768  | +553   | 1,590 | +12 | 77,807  | 5,371  | 137 | 671    | 13  | 2,150,084   | 17,014    | 126,374,773   |
| 46 | Nepal      | 84,570  | +2,120 | 528   | +8  | 62,740  | 21,302 |     | 2,889  | 18  | 1,061,664   | 36,272    | 29,269,640    |
| 47 | Czechia    | 80,605  | +2,554 | 711   | +12 | 39,073  | 40,821 | 245 | 7,523  | 66  | 1,433,997   | 133,841   | 10,714,158    |
| 48 | Belarus    | 79,852  | +431   | 851   | +7  | 75,148  | 3,853  |     | 8,451  | 90  | 1,897,263   | 200,800   | 9,448,510     |
| 49 | Costa Rica | 79,182  | +1,353 | 950   | +20 | 45,007  | 33,225 | 213 | 15,507 | 186 | 238,248     | 46,660    | 5,106,094     |
| 50 | Honduras   | 78,269  | +671   | 2,386 | +6  | 28,978  | 46,905 | 30  | 7,870  | 240 | 183,299     | 18,432    | 9,944,686     |
| 51 | Portugal   | 78,247  | +963   | 1,995 | +12 | 49,845  | 26,407 | 106 | 7,680  | 196 | 2,647,756   | 259,867   | 10,188,902    |
| 52 | Ethiopia   | 77,860  | +872   | 1,214 | +6  | 32,325  | 44,321 | 278 | 673    | 10  | 1,293,469   | 11,182    | 115,676,367   |
| 53 | Venezuela  | 76,820  |        | 643   |     | 67,216  | 8,961  | 215 | 2,704  | 23  | 1,957,439   | 68,888    | 28,414,787    |



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 6 ตุลาคม 2563 เวลา 07:54

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: "คมนาตม ร่วม เกษตรฯ" kick off นำยางพารา มาปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน

LINE TODAY | ทัวไป

เข้าสู่ระบบ

## "คมนาตม ร่วม เกษตรฯ" kick off นำยางพารา มาปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน



ไทยรัฐออนไลน์ - Politics

อัปเดต 30 ก.ย เวลา 22.25 น. • เผยแพร่ 30 ก.ย เวลา 19.43 น.



ภาพไฮไลต์

คมนาตม จับมือ ก.เกษตรและสหกรณ์ kick off โครงการนำยางพารามาปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน ที่จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่ 6 ที่มีเกษตรกรชาวสวนยางและกลุ่มสหกรณ์ที่เข้มแข็ง





วันที่ 30 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุง เพิ่มความปลอดภัยทางถนน (Kick Off) พร้อมด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายสุราษฎร์ ทรงศิริ ไล อธิบดีกรมทางหลวง นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท และ นายวิศิษฎ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมงาน

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันผลักดันโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน โดยนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการทำเครื่องกั้นถนนครอบวัสดุยางพารา หรือ rubber fender berier และหลักนำทางยางธรรมชาติ โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณตั้งต้นโครงการฯ เพื่อใช้ภายในเดือน พ.ย. 63 วงเงินกว่า 2,700 ล้านบาท หลังจากนั้นได้เดินทางไป kick off สร้างการรับรู้กับชาวสวนยาง เริ่มจากจังหวัดจันทบุรี ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการ และกระทรวงคมนาคม ยังได้ลงพื้นที่เริ่ม kick off โครงการในหลายจังหวัด สตูล นครพนม บึงกาฬ เลย และล่าสุดที่จังหวัดอุทัยธานี

ทั้งนี้ ทางกรมทางหลวง (ทล.) และ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้กำหนดแผนการดำเนินโครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ 63-65 โดยมีปริมาณการใช้ยางพารา จำนวน 1,007,951 ตัน และจะนำ 2 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มาใช้ติดตั้งบนถนนของ ทล. และ ทช. ระยะทางรวม 12,282 กิโลเมตร คิดเป็นผลประโยชน์ที่เกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับ จำนวน 30,108 ล้านบาท และจะมีการสำรวจตรวจสอบเพื่อเปลี่ยนแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต และหลักนำทางยางธรรมชาติ ทดแทนที่เสื่อมสภาพหรือมีความเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งต้องใช้ยางพาราในทุกๆ ปี ปีละไม่น้อยกว่า 336,000 ตัน

สำหรับปริมาณการใช้ยางพาราในโครงการดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ในปี 62 มีปริมาณการใช้ยางพาราในโครงการของรัฐมากกว่า 129,000 ตัน แต่เมื่อมีโครงการนำร่องการนำยางพารามาผลิตใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยบนท้องถนนใน 3 เดือนนี้ พบว่า มีปริมาณการใช้ยางพารา กว่า 50,000 ตัน ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณการใช้ที่เท่ากับปริมาณในปี 61





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 6 ตุลาคม 2563 เวลา 07:54

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: "คมนาคม ร่วม เกษตรฯ" kick off นำยางพารา มาปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน

โดยกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มั่นใจว่าโครงการยางพาราเพื่อความปลอดภัยทางถนนนี้ เมื่อมีเป้าหมายในการใช้ยางพาราแต่ละปีชัดเจน จะช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้แก่ยางพาราเพิ่มขึ้น โดยหลังจากการเริ่มต้นโครงการเมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา 1 เดือน ล่าสุดราคาน้ำยางพารา อยู่ที่โลกรั่มละ 63 บาท

ขณะที่ราคายางก้อนถ้วย มีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนิยมผลิตเพื่อทำการขายนั้น ก่อนที่จะมีโครงการราคาเคยตกต่ำถึงกิโลกรัมละ 8 บาท ก่อนที่จะมีการเริ่มต้นโครงการฯ แต่ ณ วันนี้ ราคายางก้อนถ้วยอยู่ที่กิโลกรัมละ 22 บาท โดยกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป้าหมายที่จะผลักดันให้ราคายางก้อนถ้วยนี้ กิโลกรัมละ 28 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับจังหวัดอุทัยธานี เป็นจังหวัดในภาคกลางของไทย ที่มีการปลูกยางพาราจำนวนมาก โดยข้อมูลล่าสุดของการยางแห่งประเทศไทย พบว่ามีเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 1994 ราย พื้นที่ปลูกยางรวมทั้งสิ้น 35,878 ไร่ โดยผลผลิตยางพาราแบ่งเป็นยางแผ่นดิบ 598 ตัน คิดเป็นร้อยละ 77.25 และยางก้อนถ้วย 155 ตัน คิดเป็นร้อยละ 20.02 (ข้อมูลณวันที่ 23 กันยายน 2563)

นอกจากนี้ จังหวัดอุทัยธานียังเป็นจังหวัดที่มีสหกรณ์ชาวสวนยางที่เข้มแข็ง โดยกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรฯ มั่นใจว่าการดำเนินโครงการใช้ยางพาราเพื่อความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจะใช้สหกรณ์สวนยาง เป็นกลไกในการรับซื้อจากชาวสวน จะมีส่วนในการสนับสนุนให้มีการกำหนดราคาซื้อขายที่สร้างรายได้แก่ชาวสวนยางในระดับที่น่าพอใจ ทำให้ราคายางพาราในประเทศ มีเสถียรภาพได้ในระยะยาว





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 6 ตุลาคม 2563 เวลา 07:54

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: "คมนาคม ร่วม เกษตรฯ" kick off นำยางพารา มาปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน

นายปลื้ม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรที่จังหวัดระยอง ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง วงเงิน 2,770 ล้านบาทนั้น ถือเป็นกาณ์ดำเนินการระยะที่ 1 โดยกรมทางหลวง (ทล.) และ ทช. ได้นำมาใช้ในการนำ 2 ผลิตภัณฑ์ คือ แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier: RFB) และหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post: RGP) มาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ประกอบกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณการใช้อย่างพาราเอซีเหลือเพียงเอซีเท่านั้น รวมถึงงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 มาใช้ รวมงบประมาณที่ใช้ในระยะที่ 1 ทั้งสิ้น 4,400 ล้านบาท ทั้งนี้ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน พ.ย. 2563 โดยในส่วนของ ทช. จะดำเนินการระยะที่ 1 แบ่งเป็น ใช้แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตบนถนนของ ทช. ระยะทาง 209 กม. ขณะที่หลักนำทางยางธรรมชาติ จะดำเนินการจำนวนกว่า 300,000 ต้น

ขณะที่ระยะที่ 2 นั้น ในช่วงกลาง พ.ย.นี้ จะเสนอขอของบประมาณรายจ่ายงบกลางปี 2564 เพื่อนำมาดำเนินการต่อไป จากนั้นจะประเมินความคุ้มค่า รวมถึงสถิติอุบัติเหตุของโครงการ ทั้งนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามแผนระยะ 3 ปี (2563-2565) โดยมีปริมาณการใช้อย่างพารา จำนวน 1,007,951 ต้น มาใช้ติดตั้งบนถนนของ ทล. และ ทช. ระยะทางรวม 12,282 กิโลเมตร (กม.) ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นกว่า 85,000 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นผลประโยชน์ที่เกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับ จำนวน 30,108 ล้านบาท นอกเหนือจากนี้ ในช่วง พ.ย. 2563 จะตั้งงบประมาณปี 2565 เพื่อบรรจุเข้าในปีงบประมาณ 2566 ด้วย



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thainews.prd.go.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 6 ตุลาคม 2563 เวลา 07:55

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: นโยบายเชิงรุกของรัฐบาล ส่งผลให้ราคายางพาราในประเทศปรับตัวดีขึ้น พร้อมจับมือร่วม  
หน่วยงานรัฐและเอกชนจัดงาน Thailand Rubber Expo



NNT

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

หน้าหลัก หมวดหมู่ข่าว - 5ดีไอออนหลัง - ถ่ายทอดสด PRD sharing

นโยบายเชิงรุกของรัฐบาล ส่งผลให้ราคายางพาราในประเทศปรับตัวดีขึ้น พร้อมจับมือร่วม  
หน่วยงานรัฐและเอกชนจัดงาน Thailand Rubber Expo



05 ต.ค. 2563 | เข้าชม : 278



นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทิศทางราคา  
ยางพาราในประเทศปรับตัวดีขึ้น จากมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลทั้งเร่งผลักดันส่งออก รวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่ง  
ออก เจรจาจับคู่ธุรกิจการค้า การจัดคณะร่วมออกงานแสดงสินค้าและการส่งเสริมใช้ยางพาราภายในประเทศ

รหัสข่าว: I-I201006001806

หน้า: 1/2





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thainews.prd.go.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 6 ตุลาคม 2563 เวลา 07:55

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: นโยบายเชิงรุกของรัฐบาล ส่งผลให้ราคายางพาราในประเทศปรับตัวดีขึ้น  
พร้อมจับมือร่วมหน่วยงานรัฐและเอกชน...

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทยและภาคเอกชน ร่วมจัดงาน Thailand Rubber Expo ในต้นเดือนธันวาคม 2563 นี้ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการใช้ยางพารา โดยมีเป้าหมายที่จะขยายการใช้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16-20 สำหรับการส่งออกยางตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2563 มีมูลค่าอยู่ที่ 300,000 ล้านบาท

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# หน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 6 ตุลาคม 2563

ปีที่: 41 ฉบับที่: 14406

หน้า: 7(กลาง)

Col.Inch: 34.21 Ad Value: 30,789

PRValue (x3): 92,367

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ดัชนีเชื่อมั่น SME เดือนส.ค. วบ กังวลประชาชนใช้เงินเยียวยาหมดแล้ว

# ดัชนีเชื่อมั่น SME เดือนส.ค. วบ กังวลประชาชนใช้เงินเยียวยาหมดแล้ว

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยรายงานดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ว่าดัชนีเชื่อมั่นฯ ปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ระดับ 51.6 มาอยู่ที่ระดับ 51.2 โดยถือเป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกหลังจากที่มีการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดช่วงผ่อนปรนมาตรการของรัฐสะท้อนสัญญาณการเริ่มชะลอตัวทางธุรกิจที่เป็นผลจากการลดลงของกำลังซื้อที่สำคัญ เนื่องจากประชาชนใช้เงินเยียวยาเพื่อจับจ่ายใช้สอยไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา และภาคธุรกิจมีการปรับตัวเพื่อลดต้นทุน โดยเฉพาะการจ้างงาน ทำให้เกิดผลกระทบบางของการจ้างงานในหลายธุรกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายที่ลดลงของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าและบริการที่ไม่จำเป็น เพื่อเก็บเงินสำหรับการบริโภคในอนาคตเพราะความกังวลเกี่ยวกับรายได้ที่ยังมีความไม่แน่นอน

ทั้งนี้สาเหตุของดัชนีเชื่อมั่นฯ ปรับลดลงเล็กน้อย เนื่องจากองค์ประกอบด้านคำสั่งซื้อ ปริมาณการผลิต การค้า และการบริการ กำไร และการจ้างงาน ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 54.5, 55.4, 53.0 และ 48.2 ตามลำดับ ส่วนองค์ประกอบด้านต้นทุนและการลงทุนปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 45.0 และ 50.9 ตามลำดับ

ส่วนดัชนีเชื่อมั่นฯ ภาคใต้ ปัจจุบันอยู่ที่ 53.0 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ที่ระดับ 51.8 เป็นผลจากการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการจัดงานมหกรรมและงานแสดงสินค้าของภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังมีกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นของชาวสวนยางที่ได้รับอานิสงส์จากราคายางพาราที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การขยายตัวทางธุรกิจก่อนข้างจำกัด เนื่องจากขาดรายได้จากการ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังไม่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศได้

นายวีระพงศ์ กล่าวว่า ดัชนีเชื่อมั่นฯ ภาคการณ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 56.3 ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 59.3 แนวโน้มความเชื่อมั่นฯ ภาคการณลดลงจากความกังวลเพิ่มขึ้นของกำลังซื้อที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และความปร่าบางของการจ้างงานในอนาคตที่จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชน นอกจากนี้ยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนของการท่องเที่ยว

ส่วนปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อกิจการ SME ในเดือนนี้ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอำนาจซื้อของประชาชน 2.การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 3.มาตรการในด้านต่างๆ ของรัฐบาล 4.การแข่งขันในตลาด 5.ราคาต้นทุนสินค้าและค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้น





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: อังคาร 6 ตุลาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14406

หน้า: 8(ซ้าย)

Col.Inch: 21.25 Ad Value: 19,125

PRValue (x3): 57,375

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.พร้อมเยียวยาสวนยางประสบภัยพิบัติ

## กยท.พร้อมเยียวยาสวนยางประสบภัยพิบัติ

นายสุทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการเปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโนอึล ทำให้พื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่ทำสวนยางพาราเสียหาย กยท.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่เดือดร้อน โดยมีสวัสดิการที่จัดสรรให้เกษตรกรชาวสวนยางที่เดือดร้อนจากสวนยางที่ประสบภัย ตามระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ.2560 ตามมาตรา 49 (5) โดยจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางกรณีสวนประสบภัยไม่ว่าจะเป็น อากาศภัย อุทกภัย หรือ วาตภัย ทั้งนี้ กยท.มุ่งบรรเทาความ

เดือดร้อนเฉพาะหน้าของเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบภัยในเบื้องต้น หากสวนยางได้รับผลกระทบจนเสียหายสวน ก็ต้องมีต้นยางพาราเสียหายคร่าวเดียวกัน ไม่น้อยกว่า 20 ต้นต่อไร่ ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน 3,000 บาท

“เกษตรกรชาวสวนยางจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และที่ดินของสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงสามารถแจ้งขอรับการช่วยเหลือต่อพนักงาน กยท. ในพื้นที่ใกล้สวนยาง ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประสบภัยหรือนับจากวันที่เหตุพิบัติภัยนั้นได้สิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี ซึ่งทาง กยท. จะส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบพื้นที่ และให้การช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด” นายสุทัศน์ กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยโพสต์**

Thai Post  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 750

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 6 ตุลาคม 2563

ปีที่: 24 ฉบับที่: 8730

หน้า: 6(ขวา)

Col.Inch: 24.98 Ad Value: 18,735

PRValue (x3): 56,205

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เฮ!เทศกาลกินเจลดราคาเนื้อหมูตั้งข้าว-ยางขยับขึ้น

# เฮ!เทศกาลกินเจ ลดราคาเนื้อหมูตั้ง ข้าว-ยางขยับขึ้น

ไทยโพสต์ • “ธ.ก.ส.” เปิดราคาสินค้าเกษตรเดือน ต.ค. 2563 ซึ่งเทศกาลกินเจ ลดราคาเนื้อหมูตั้ง สวนทางราคาข้าวเปลือกเจ้า-ยางพารา-มันสำปะหลัง-น้ำมันปาล์มราคาพุ่งพรวด

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในเดือน ต.ค.2563 คาดว่าสุกรราคาอยู่ที่ 76.12-76.86 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อน 1.28-2.23% เนื่องจากเข้าสู่เทศกาลกินเจปี 2563 ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งงดการบริโภคเนื้อสุกร เนื้อไก่ และไข่ไก่ ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรลดลง

ขณะเดียวกัน ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาอยู่ที่ 13,067-13,365 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อน 0.57-2.79% เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาอยู่ที่ 14,777-15,091 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อน 0.77-2.83%, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาอยู่ที่ 7.56-7.60 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อน 0.50-1.00% โดยน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ราคาอยู่ที่

11.74-11.86 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากเดือนก่อน 0.50-1.50% (8.80-8.85 บาท/กก.) เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความต้องการเอทานอลที่ลดลงในบราซิล

ส่วนสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 9,479-9,628 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.05-1.63% เนื่องจากปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงในประเทศออสเตรเลีย ส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลง 90% จึงมีสต็อกข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค ทำให้ประเทศออสเตรเลียเลยอาจนำเข้าข้าวจากประเทศไทย

ขณะที่ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 48.00-48.25 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.23-0.75% เนื่องจากความต้องการใช้ยางพาราภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากมาตรการภาครัฐ ส่วนมันสำปะหลังอยู่ที่ 1.77-1.82 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.57-3.41% เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลผลิตปี 2563/64 และปาล์มน้ำมันราคาอยู่ที่ 4.07-4.15 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.25-2.22% มาจากราคาน้ำมันปาล์มดิบ ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง.